



คำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช

ที่ ๓๖๕ /๒๕๖๑

เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(กิจกรรมการเข้าค่ายสถานการณ์จำลอง English Camp)

ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช จะดำเนินการจัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (กิจกรรมการเข้าค่ายสถานการณ์จำลอง) English Camp ให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนในห้องเรียน(CT๑ - CT๓) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SL๑ - SL๒) จากทุกส่วนงาน จำนวน ๓๐ คน และมีผู้บริหาร ๗ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๙ คน วิทยากร ๔ คน พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน และคนประจำรถ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมการ์เดนชีวิวิ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๒) จึงให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตที่...๓๖๕.../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(กิจกรรมการเข้าค่ายสถานการจำลอง English Camp)

ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางพรพรรณ	ตั้งตรงสถิตกุล	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	
๒	นางแก้วกนก	ตรีรัตนบุตร	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสาวดุขฎิ	ดวงมณี	หัวหน้างานควบคุมโรคติดเชื้อ	
๔	นางสาวกิตติพร	เอื้อสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๕	นางปาริชาติ	โสภณพงษ์	นักจัดการงานทั่วไป	
๖	นางดลฤทัย	บุญชู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๗	นางสาวสุชาดา	เย็นเป็นสุข	นักจัดการงานทั่วไป	
๘	นางสิริน	โลหะเจริญทรัพย์	นักเทคนิคการแพทย์	
๙	นางสาวบังอร	ตั้งวิโรจน์ธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	
๑๐	นางสาวพรพิมล	บุญสม	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๑	นางสาวสมพิศ	จรัญฤทธิกุล	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๒	นางสาวสุพร	จรัญฤทธิกุล	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๓	นางสาวชุตติภรณ์	แสงจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๔	นางสาวศรัณย์ภักดิ์	โพธิ์กลิ่น	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๕	นางธวัลรัตน์	สิทธิศตพัฒน์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติ	
๑๖	นางอิสริย์	ขย่ม	ผู้ช่วยทันตแพทย์	
๑๗	นางสาววิภาวดี	เด่นพ่ายพ	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๘	นางศิริรัตน์	รุ่งนารี	ผู้ช่วยทันตแพทย์	
๑๙	นางปทุมรดา	ล้วนวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๒๐	นางสาวนุชศรา	ชิตเจริญ	นักจัดการงานทั่วไป	
๒๑	นางสาวดวงกมล	พรรณรังษี	นักจัดการงานทั่วไป	
๒๒	นางสาววิไลพร	ชมชื่น	เจ้าพนักงานธุรการ	
๒๓	นางสาววราภรณ์	ปานเงิน	นักวิชาการเวชสถิติ	
๒๔	นางสาวราตรี	แจ่มใส	นักจัดการงานทั่วไป	
๒๕	นางสุนี	เวชประสิทธิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
๒๖	นางสาวชัชยาวรรณ	อภิภัทรธนวัฒน์	นักจัดการงานทั่วไป	

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตที่...๓๒๕.../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานฯ

(กิจกรรมการเข้าค่ายสถานการจำลอง English Camp)

ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๒๗	นางกนกลักษณ์	เจษวรรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๘	นายพรชัย	ยอดหล้า	นักวิชาการเวชสถิติ	
๒๙	นางจิรภรณ์	ปราถน์วิทยา	นักวิชาการเวชสถิติ	
๓๐	นายนนทวัฒน์	ปานทอง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	